

BÁO CÁO

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Cao Thắng từ năm 2021 đến nay

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-ĐGS ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021 đến nay”. UBND phường Cao Thắng báo cáo kết quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường giai đoạn 2021 – 2023 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG

Cao Thắng là một phường trung tâm của thành phố Hạ Long, phía bắc giáp phường Hà Khánh, phía tây giáp với phường Cao Xanh, phía đông giáp với phường Hà Lâm, phía nam giáp với phường Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng. Với tổng diện tích là 2,37 km², được chia thành 11 khu phố và 84 tổ dân. Trên địa bàn đến thời điểm hiện tại dân số toàn phường là 7.403 hộ = 22.845 nhân khẩu thường trú và 704 hộ = 1.673 nhân khẩu tạm trú, được chia thành 11 khu phố, 84 tổ dân. Trên địa bàn phường có 01 chợ, 01 trạm y tế, 04 trường học trong đó có 02 trường thực hiện ăn bán trú và 15 cơ sở mầm non tư thục.

Trong những năm qua, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của phường Cao Thắng luôn đạt chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Trên địa bàn phường hiện có tổng số 93 nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó: có 01 cơ sở do Tỉnh quản lý; 48 cơ sở do Thành phố quản lý gồm: 46 cơ sở dịch vụ ăn uống, 02 bếp ăn tập thể; 44 cơ sở do UBND phường quản lý gồm: 14 cơ sở dịch vụ ăn uống, 18 cơ sở thức ăn đường phố và 12 bếp ăn tập thể.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn phường luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP phường đề xuất nhiều giải pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm cơ bản được kiểm soát.

II. VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện về công tác ATTP trên địa bàn.

Hàng năm Đảng uỷ ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, cụ thể: Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 22/02/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cao Thắng về phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 22/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cao Thắng về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 19/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Cao Thắng về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.... UBND phường cụ thể hoá bằng các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Thành phố và của phường và các văn bản tuyên truyền các Thông tư, Nghị định, Văn bản pháp luật cũng như Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, BCĐ liên ngành ATTP phường trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

- Hàng năm UBND phường kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm, phân rõ trách nhiệm, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đưa chỉ tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường và coi đây là chỉ tiêu cần được ưu tiên thực hiện và kiểm điểm, đánh giá định kỳ hàng năm.

Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác ATTP trên địa bàn phường được hệ thống hoá chi tiết theo Biểu số 01 (đính kèm báo cáo)

2. Công tác thông tin truyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tổ chức công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm. Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo phân cấp quản lý. Tuyên truyền cho cộng đồng thực hành bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; vận động, tuyên truyền cộng đồng thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Từ năm 2021 đến nay, UBND phường lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về ATTP qua các cuộc họp và tập huấn 12 buổi với 1.200 lượt người tham gia; hàng tháng các khu phố tuyên truyền các quy định pháp luật về ATTP lồng ghép qua các cuộc họp tổ dân, khu phố. Mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền, quảng bá các mô hình sản xuất, cách chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với thực tế địa phương, thông tin đầy đủ, kịp thời về an ninh, an toàn thực phẩm; nêu gương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; quảng bá các thương hiệu mạnh của Thành phố về an toàn thực phẩm; thông tin các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn, chất lượng, đồng thời công khai danh tính, địa chỉ những tổ

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sản phẩm hàng hóa vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Lên án các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Xây dựng tin bài tuyên truyền, đưa tin về công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những hành vi ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là trên môi trường Internet và mạng xã hội.

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế lập danh sách và mời các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường tham dự các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng gồm: người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người quản lý; người tiêu dùng... đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành phường về ATTP; việc bố trí cán bộ phụ trách công tác ATTP.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương, UBND phường Cao Thắng hàng năm đều ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hoá xã hội làm Phó ban; các uỷ viên gồm Trưởng Trạm y tế phường, Trưởng Công an phường, Công chức Văn hoá – Xã hội, cán bộ đội thuế số 3, cán bộ quản lý chợ Cao Thắng, cán bộ thú y phường, 11 khu trưởng các khu phố, Chủ tịch MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường.

- Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phân công công chức văn hoá – xã hội phụ trách công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP đã triển khai các công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết âm lịch, Tết trung thu, các ngày lễ sự kiện quan trọng của thành phố... Đồng thời, đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thuộc phạm vi liên ngành nhằm phát hiện các cơ sở vi phạm và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

4. Việc chỉ đạo triển khai xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu giết mổ tập trung...; các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các lớp tập huấn về bảo đảm an toàn thực phẩm trong khâu phân phối; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bình ổn thị trường, Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP). Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, UBND phường đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Tạo cho người dân thói quen xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn, được phân phối bởi các cơ sở kinh doanh có uy tín. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, truyền thông về an toàn thực phẩm qua hệ thống mạng internet, các trang thông tin điện tử chính thống của địa phương. Xây dựng ý thức cộng đồng về an toàn thực phẩm, tiêu thụ các thực phẩm an toàn và

tây chay các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh ATTP. Trên địa bàn phường không có cơ sở, khu giết mổ tập trung.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATTP TRÊN ĐỊA BÀN

1. Tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý.

Căn cứ quyết định 165/QĐ-BYT ngày 21/01/2022 của Bộ Y tế Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022. UBND phường thực hiện quản lý Nhà nước về ATTP đối với các cơ sở, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ và đối với thức ăn đường phố.

- Đối với các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống: Ban chỉ đạo liên ngành ATTP đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 25/45 cơ sở đạt 55,5%. Các cơ sở đã có ý thức cao trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ gìn thương hiệu nên đã đầu tư nâng cấp các trang thiết bị, cũng như kiến thức của những người chế biến thực phẩm.

- Đối với thức ăn đường phố: Đây là loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm nhất. Do tính lưu động, không ổn định của loại hình kinh doanh. Đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có địa điểm cố định, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, ban chỉ đạo liên ngành ATTP tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm răn đe các cơ sở không đảm bảo vệ sinh và yêu cầu khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao vệ sinh ATTP tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường.

- Đối với các hộ kinh doanh trong chợ Cao Thắng: Việc quản lý vệ sinh an toàn được UBND phường quan tâm, chú trọng do lượng lớn người tiêu dùng thực phẩm tươi sống tại chợ. Vì vậy công tác kiểm tra ATTP luôn được triển khai thường xuyên và liên tục. Đảm bảo các hộ kinh doanh tại chợ bán hàng có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm vệ sinh ATTP; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Kết quả cấp giấy xác nhận kiến thức, bản cam kết.

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm; đã thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 25/45 cơ sở đạt 55,5% và có 40/44 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đạt 91% ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về đảm bảo ATTP thuộc phạm vi quản lý; việc tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp trên (nếu có).

Từ năm 2021 đến nay, ban chỉ đạo liên ngành ATTP phường đã tổ chức kiểm tra đối với 299 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện 81 trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hầu hết các hành vi vi phạm chủ yếu về điều kiện cơ sở

vật chất, địa điểm môi trường sản xuất kinh doanh thực phẩm, không có trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm hoặc sử dụng chất cấm.

UBND phường đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền 15.450.000 đồng. Trên địa bàn phường chưa có vụ việc vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm nào bị xử lý hình sự.

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Người đứng đầu chính quyền chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, BCD phường chủ động phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội Phường tuyên truyền, xử lý, phát hiện các vụ việc vi phạm về ATTP; vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh, an toàn thực phẩm, tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm của từng đoàn viên, hội viên và người dân. Phát huy vai trò của ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

Công tác quản lý nhà nước về ATTP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND phường sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội, sự tham gia của các khu phố, của các cơ sở kinh doanh thực phẩm và toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về công tác bảo đảm ATTP có nhiều chuyển biến tích cực. Yêu cầu về đảm bảo ATTP ngày càng được nâng lên, các cơ sở thực phẩm để duy trì hoạt động buộc phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP, góp phần thuận lợi cho công tác quản lý.

2. Những tồn tại hạn chế; khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, phường Cao Thắng còn gặp những khó khăn:

- Cấp phường chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý VS ATTP, Công chức phường theo dõi công tác an toàn thực phẩm phải kiêm nhiệm, trong khi còn nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên gặp nhiều khó khăn khi triển khai công việc.

- Trên địa bàn phường chủ yếu là những cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, có những cơ sở kinh doanh theo thời vụ hoặc nguồn hàng hóa chủ yếu nhập từ nơi khác về, người địa phương khác đem thực phẩm đến bán tại các hộ gia đình nên việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đã thực hiện tuy nhiên những điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra lại rất hạn chế, không có các dụng cụ đo lường, thử mẫu thực phẩm...trong quá trình kiểm tra.

- Kinh phí bố trí cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế.

- Một bộ phận nhân dân có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, quy mô sản xuất hộ gia đình, sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu tư trang thiết bị còn hạn chế, điều kiện vệ sinh ATTP còn chưa được như mong muốn.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo cho công chức văn hóa xã hội và đội ngũ nhân viên y tế về nghiệp vụ kiểm tra an toàn thực phẩm. Tổ chức cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm về quy định của pháp luật ATTP.

- Đề nghị các sở ngành cấp Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo để công tác kiểm soát nguồn thực phẩm đưa vào Thành phố nói chung trên địa bàn Phường nói riêng đảm bảo về chất lượng.

- Công khai thực phẩm, nhãn hàng đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng biết và tin dùng. Tiến hành xử lý và công khai kết quả xử lý đối với các thực phẩm, nhãn hàng đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng chủ động nắm bắt.

- Bố trí kinh phí cho đội ngũ làm công tác vệ sinh ATTP.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phường Cao Thắng từ năm 2021 đến nay. UBND phường kính báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, cho ý kiến./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên Đoàn Giám sát;
 - Phòng Y tế TP;
 - TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
 - Thành viên BCĐLN ATTP;
 - Lưu.
- :

Vũ Thị Phương